
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567 
วันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ  

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที ่12 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา  อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมุ๋ นายก อบต.ชีบน เมธา  คุ้มหมุ๋   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต.ชีบน สงัด  เศษจัตุรัส  

3 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก อบต.ชีบน วิษณุชัย  นามหนองอ้อ   

4 พันจ่าเอกนิรุจน์  เฉลียวชาติ หัวหน้าสำนักปลัด นิรุจน์  เฉลียวชาติ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 
น. 

-เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต 

 
-วันนี้การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 คุณพรประภา  ดนตรี  สมาชิก อบต.หมู่ 
8 บ้านโนนนาพวง ขออนุญาตลาประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

 
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  ที่ 1  เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖7 

๒.๑ เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  ที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
 

 
ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๑ เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนตำบลชีบน 
 

-สำหรับวาระนี้จะเป็นการเสนอปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที ่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยจะไม่มีการขอมติเพียงเพื ่อให้
ผู้บริหารรับหลักการและนำไปพิจารณาเพื่อหางบประมาณมาดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป
เท่านั้นโดยจะให้โอกาสแต่ละบ้านได้เสนอโครงการหมู่บ้านของตนเอง 2-3 โครงการ
หรือมากกว่าตามความจำเป็นเดือดร้อนและให้ฝ่ายบริหารชี้แจงและอธิบายในคราว
เดียวกันเลย 

 
 
 



 
 
นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
นายปรีชา  วงค์จักษุ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
นายวารินทร์  วุ้นชีลอง 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 
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-ขอเสนอโครงการ 
1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทองแดง  เค้นชัยภูมิถึงบ้านนางบุญมา  เรียบ
ตะขบ ประมาณ 150 เมตรเสนอ 
2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าโรงเรียนวังกำแพงประมาณ 200 เมตรเสนอ
โครงการถนนลูกรังทำการเกษตร  
1. ซอยหลังคหูนองคล้าน้ำประปาถึงได้นางทองม้วนชื่นสบาย 
2. ซอยบ้านนายน้อยยาตรีถึงไร่นางเฉลิมบึงพอ  
3. ซอยบ้านนายอดีตจันทร์ทิมถึงศาลเจ้าพ่อหลวงขัน  
4. ซอยไล่นางเลื่อนนางหนองอ้อถึงไร่ในหัน  
5. ซอยไร่นายพันตัวจัตุรัสถึงไล่นางรัตนาภรณ์ของนนท์แดง 
 
-ขอเสนอโครงการความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน 
1.  โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที ่3 
2.  โครงการซ่อมแซมลูกรังสายไล่พ่อรมย์  ดิเรกศิลป์ 
3. ถนนลูกรังทรายไล่นางคำเบ้า  อุทัยกรม  
4. ถนนทำการเกษตรสายไร่นายสงัด  สุขขี  
5. ถนนลูกรังสายบ่อขยะ 
 
-หินหินลาดขอเป็นโครงการ 
1.  ถนนซ่อมแซมสายหินลาด-สงแคน 
2.  ถนนตัดใหม่จากไร่นายบุญทัน  แก้วแกรมทอง-เส้นทางไปบ้านกุดตะเคียนไร่นาย
สมบัติ  ชัยกุนา   
3.  จากไร่นายบุญหลาย  ชัยบุญ-ห้วยซัน 
 
-เสนอโครงการ 
1.  ถนน  คสล.ซอย หนองบักอึ-สายบ้านตากว้างในส่วนที่เหลือ  (ในแผนพัฒนาฯ 69) 
2. ถนน  คสล.จากบ้านนางอุบลไปบ้านนายกว้าง  (ในแผนพัฒนาฯ 70) 
3. ถนน  คสล.จากบ้านนางทองงาม  หงษ์อุดมไปหน้าวัดป่าหมู่ 5 ในส่วนที่เหลือ (ใน
แผนพัฒนาฯ 71) 
4. ถนนเพ่ือการเกษตรลูกรังรอบหนองบักอึ  (ในแผนพัฒนาฯ 77) 
 
-หมู่ที ่7 เสนอโครงการ 
1.  คสล.สายวัดกุดตะเคียนถึงแยกยางนาดี (ในแผนพัฒนาฯ 89) 
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลักถึงฝายห้วยหินแตก (ในแผนพัฒนาฯ 93) 
3. โครงการถนนลูกรังสายไร่นางรักถึงฝายห้วยหินแตก (ในแผนพัฒนาฯ 101) 
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 
 



 
 
นางจำปี  ขานสันเทียะ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
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-บ้านใหม่หนองแดงขอเสนอ 
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที ่9 
 
-หมู่ที ่10 เสนอ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยบ้านพ่อเสือถึงนาพ่อเขียว  
2. ถนนลูกรังสายศาลตาปูนายพลหลวงถึงบ้านแม่คำเบ้า ชัยจร 

 
-ของหมู่ 11 โครงการจะอยู่ในแผนพัฒนา  
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนางไป่ บุญยิ่งถึงนางทองเลื่อน 
(ในแผนพัฒนาฯ 162) 
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายไสวเด ิ่นแห้วไปไร่นายวัลลภ 
 (ในแผนพัฒนาฯ 166) 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนานางทองเลื่อนไปนายหลาย  
(ในแผนพัฒนาฯ 167) 
4. โครงการก่อสร้างถนนนลูกรังสายกุดน้ำใสนานายสวัสดิ์ถึงนานายชำนาญ  
(ในแผนพัฒนาฯ 169) 
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบหนองกระทุ่ม 
(ในแผนพัฒนาฯ 171) 
เพิ่มเติมอยากให้ผู ้บริหารทำถนนคอนกรีตหน้า  อบต.ซึ่งเคยเสนอไว้นานแล้ว เพ่ือ
อำนวยคงาสะดวกเวลาพ่ีน้องประชาชนมาคิดค่อและใช้บริการที่ อบต. 
 
-ปัญหาความเดือดร้อนโครงการของหมู่บ้านต่างๆที่สมาชิกทุกท่านได้เสนอเข้ามานั้นผม
รับทราบและอยากแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่บ้านงบประมาณเรายังสามารถใช้จ่ายได้หรือ
ที่ประมาณ 6 ล้านกว่าบาทโดยประมาณผมตั้งใจจะแก้ไขให้เป็นถนนคอนกรีตให้กับทุก
หมู่บ้านเพราะหากถนนลูกรังพอเจอหน้าฝนก็จะมีปัญหาอีกแก้ไขไม่รู้จบอาจเป็นถนน
คอนกรีตจะถาวรแก้ไขแล้วจบจะสำรวจให้ทุกหมู่บ้านตามสภาพพื้นที่ที่จะไปได้ส่วนที่
เสนอมาหากมีเงินเหลือก็แก้ไขตามความจำเป็นได้อีก  ส่วนกรณีไฟส่องสว่างหากลด
กระเช้ามาเม่ือไหร่สมาชิกทุกท่านจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน  ส่วนของโซ
ล่าเซลล์ยังไม่มีแบบราคากลางก็จะลำบากหน่อย  ที่ทราบเป็นการภายในมีงบประมาณ
เกี่ยวกับไฟฟ้านวัตกรรมแต่ติดขัดไม่มีแบบและสเปคทราบจากท่าน  ส.สเชิงชาย  ชา
รินทร์  ว่าไฟโซล่าเซลล์จะสว่างไม่มากเท่าที่ควรขอให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาตั้งแต่
ผมบริหารขอจ่ายสะสมมา 3 ครั ้งระเบียบใหม่ให้ใช้ทุนสำรองได้จะได้ใช้อย่างถูก
ระเบียบ  ส่วนโครงการที่ค้างถนนคอนกรีตที่ขอกันเงินหรือข้ามปีงบประมาณนั้นตอนนี้
ก็ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีช่างควบคุมเป็นมาตรฐานเสร็จงานนี้ผมจึงจะลงสำรวจ
ถนนคอนกรีตต่อไป  ที่เห็นเสนอมามีโครงการพาโรคดังถ้าหากหมู่บ้านใดยืนยันที่จะเอา
ลูกรังก็คงไม่ต้องเอาถนนคอนกรีตให้พิจารณาดู  และถ้าเป็นถนนตัดใหม่มันก็จะเกิด
ความยุ่งยากในกรณีท่ีถนนอาจจะเข้าไปอยู่ในเขตป่าไม้ 2484  ถึงอย่างไรผมจะนำ 



 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจฯ เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจฯ เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 

-4- 
 
 
ปัญหาและความเดือดร้อนโครงการทุกโครงการที ่ทุกท่านเสนอมานำไปพิจารณา
กลั่นกรองให้ดีอีกครั้ง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างสูงสุด 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
6.1 การออกรับบริการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรจังหวัดชัยภูม ิ 
 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบจากจังหวัดออกพื้นที่บริการยื่นคำขอออกโฉนด
เพื ่อการเกษตรมีเอกสาร สปก.  โดยขอใช้ห้องประชุมและพื้นที ่ของอบต. ในการ
ให้บริการพี่น้องประชาชนมีเจ้าหน้าที่ส.ป.ก ออกมาให้บริการเพ่ือรอสอบถามหากพ่ีน้อง
มีปัญหาข้อซักถาม 

 
6.2 การสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานประจำปี 256 
 
-การสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานให้บริการที่ห้องทะเบียนอำเภอระหว่างวันที่ 
1 ถึงวันที่ 10 ของทุกเดือนขอเชิญชวนสมาชิกอบตที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกจิตอาสาร่วม
ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก  เพราะปีนี ้เป็นปีมหามงคลที ่ในหลวงรัชกาลท่าน
พระชนมายุครบ 72 พรรษ  เพียงแต่ถือบัตรประชาชนแล้วไปยื่นเจ้าหน้าที่เขาสามารถ
ลงทะเบียนได้เลย 

 
-เนื่องจากวันพรุ่งนี้มีการบริการออกโฉนดเพื่อการเกษตรและวันที่ 22 เป็นวันวิสาขบู
ชาเป็นวันหยุดฉะนั้นจึงขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันนี้  
ขอขอบพระคุณคณะบริหารและสมาชิกและทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ขอบพระคุณ 
 
-สั่งปิดประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567  เวลา  12.30  น. 

  
 

-    ผู้มาประชุม            12     คน 
-    ผู้เข้าร่วมประชุม       4     คน 
-    ผู้ลาประชุม             1        คน 
-    ผู้ขาดการประชุม      -        คน 

  
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ   จ.อ.                        ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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